

THÀNH PHỐ Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm công tác rà soát, giám sát, phát hiện sớm và khoanh vùng, không để dịch lây lan, thành phố Thái Bình đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.



Công an thành phố Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa.

Ảnh tư liệu

gần 5.200 trường hợp. Trong hai ngày 13 - 14/5, thành phố ghi nhận 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày lập tức, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan để phân loại nguy cơ, tổ chức cách ly tập trung 45 trường hợp F1, cách ly tại nhà 155 trường hợp F2. Tổ chức khoanh vùng, cách ly y tế tại 6 khu vực thuộc các phường Kỳ Bá, Quang Trung với quy mô 195 hộ, trên 700 nhân khẩu, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội trong khu vực cách ly, kịp thời không chế, không để dịch lây lan ra khu vực, địa phương khác. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ trường hợp tái dương tính tại xã Vũ Đông, phường Kỳ Bá. Cùng với đó, UBND thành phố đã tổ chức 2 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các trường hợp làm việc trong các cơ sở y tế, lực lượng công an, quân đội, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, chống dịch Covid-19 thành phố, các phường, xã... bảo đảm an toàn, đúng tiến độ. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có gần 6.500 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Đặc biệt, 7 tổ tự quản phòng, chống dịch tại các tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của phường, phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở. Ngoài tuyên truyền, đơn đốc, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, mỗi tổ tự quản luôn bảo đảm 5 thành viên thường trực tại các chốt kiểm soát, giám sát, quản lý các trường hợp từ nơi khác đến địa bàn. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch trong thời gian qua đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, theo ông Đình Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Rà soát việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, quét mã vạch QR Code tại các công sở và nơi công cộng. Triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch đến 100% hộ dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chấn chỉnh hoạt động của các tổ tự quản và bổ sung, chuẩn bị các điều kiện của các khu cách ly tập trung. Rà soát, lập danh sách cấp giấy chứng nhận cho công nhân, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại các tỉnh lân cận đi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 hàng ngày. Quản lý chặt chẽ người về tỉnh, qua tỉnh thông qua 5 chốt kiểm soát dịch. Tổ chức phun xịt người từ tỉnh ngoài và từ vùng dịch về để thực hiện biện pháp y tế phù hợp, tránh quá tải cho khu cách ly tập trung. Xử lý nghiêm những trường hợp trở về từ tỉnh ngoài có tình trạng khai báo y tế. Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp bảo đảm trật tự đô thị gần với phòng dịch tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, rà soát chuẩn bị mọi điều kiện theo phương châm "4 tại chỗ", đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, đến nay đã qua hơn 70 ngày không phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Để có được kết quả đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã tổ chức quản lý chặt chẽ các trường hợp nguy cơ, người trở về từ tỉnh ngoài, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng dịch không để lây lan. Trong đó, tập trung công tác

tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện khuyến cáo "5K", tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng tránh tư tưởng hoang mang, dao động khi xuất hiện ca dương tính trên địa bàn. Tuyên truyền để người dân hạn chế việc di chuyển ra khỏi địa phương, nhất là đến các vùng có dịch; hạn chế tối đa tập trung đông người. Duy trì

hoạt động hàng ngày của các tổ tự quản khu dân cư và 2 tổ công tác thành phố tiến hành kiểm tra, lập biên bản 126 trường hợp không đeo khẩu trang và cơ sở kinh doanh vi phạm. Đã xử phạt 36 trường hợp số tiền gần 36 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã rà soát, quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với trên 21.000 người có yếu tố nguy cơ, người trở về từ các địa phương có dịch. Tổ chức lấy mẫu cho

Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bạn cần có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu.

Infographic titled 'HƯỚNG DẪN TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE SAU TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19'. It includes a timeline showing 28 days of monitoring, a list of symptoms to watch for (fever, cough, sore throat, etc.), and instructions on when to seek medical help. It also features a diagram of the human body with labels for various symptoms like headache, fatigue, and loss of taste.

Sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nếu bạn thấy một trong các dấu hiệu: tê quanh môi hoặc lưỡi ngứa, căng cứng, nghẹn họng, khó nói tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất, đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì ngủ gà, li lẩn, hôn mê, co giật... cần liên hệ ngay với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng bệnh viện.

Ươm mầm tài năng hội họa



Cô và trò say mê bên những tác phẩm hội họa.

Ảnh tư liệu

Giữa không gian ngập tràn màu sắc và những bức tranh còn dang dở của học trò, cô giáo Phan Thị Kim Thủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Phát triển mỹ thuật Kim Thủy chia sẻ: Vừa qua, 1 học sinh của CLB đã đạt giải thưởng "The Grand Prix Awarded" (giải thưởng lớn) trong cuộc thi "Tranh thiếu nhi châu Á Enikki, Nhật Bản 2019 - 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Liên đoàn Quốc gia các hiệp hội UNESCO tại Nhật Bản tổ chức. Điều đáng mừng, bên cạnh giải thưởng cao nhất của cuộc thi này, học sinh của CLB còn đạt 8 giải thưởng trong cuộc thi về tranh quốc tế Toyota chiếc ô tô mơ ước năm học 2020 - 2021. Đây là thành quả của cả quá trình nhân lên trong các em niềm đam mê, tình yêu với hội họa.

Nếu nói với các con rằng con hãy vẽ một tác phẩm để dự thi quốc gia, quốc tế thì bạn nào cũng sẽ rất áp lực. Nhưng khi có nói với các con rằng con có thể sáng tạo để vẽ một bức tranh con yêu thích nhất, vẽ trang trí trong ngôi nhà của mình, chắc chắn đó sẽ là một bức tranh rất đẹp với nhiều ý tưởng táo bạo. Và những bức tranh đạt giải thưởng hàng chục cuộc thi trong nhiều năm qua đều xuất phát từ điều này. Tất nhiên, không phải bức tranh của bạn nhỏ nào cũng hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên đặt bút vẽ nhưng cô chỉ đóng vai trò tiếp thêm cho các con suy nghĩ để phát triển bức tranh từ ý tưởng ban đầu của mình. Để một bức tranh có thể mang đi dự thi thì phải trải qua nhiều lần các con tự duy và chỉnh sửa như vậy. Cảm trên tay 2 bức tranh đạt giải nhất của cuộc thi về tranh quốc tế Toyota chiếc ô tô mơ ước năm học 2020 - 2021, cô giáo Kim Thủy hào hứng kể: Đây là 2 học sinh còn rất nhỏ tuổi, trong đó em Vũ Thị Thủy Linh là học sinh lớp 5 tuổi, Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) còn em Bùi Thanh Mai là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Kim Đồng

(thành phố Thái Bình). Khi chủ đề của buổi học đưa ra là vẽ chiếc xe ô tô bảo vệ môi trường, cô giáo rất ngạc nhiên vì cả buổi Thủy Linh chỉ chăm chú vẽ con gà. Khi được cô hỏi, em thưa: Con gà không biết đi vệ sinh đúng chỗ nên ông bà thường phải đi quét dọn quanh sân, con sẽ sáng chế ra một cỗ máy có thể tự dọn dẹp chất thải của động vật và chuyển hóa thành phân bón cho cây trồng. Xung quanh chiếc xe là cỏ cây hoa lá tốt tươi bởi môi trường đã sạch đẹp và có được nguồn phân bón hữu ích. Chính bởi vậy, bức tranh vẽ xe ô tô mang hình ảnh con gà của Thủy Linh được em đặt tên "Ô tô vì môi trường xanh, sạch, đẹp". Còn đối với Thanh Mai, sống ở quê cùng ông bà từ nhỏ cho tới năm 4 tuổi, em luôn yêu thích và gắn bó với cuộc sống nông thôn. Em quyết định vẽ một chiếc ô tô mang hình ảnh con trâu ô tô mơ ước năm học 2020 - 2021, cô giáo Kim Thủy hào hứng kể: Đây là 2 học sinh còn rất nhỏ tuổi, trong đó em Vũ Thị Thủy Linh là học sinh lớp 5 tuổi, Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) còn em Bùi Thanh Mai là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Kim Đồng

se bắt đầu và bởi nhiều đồ dùng trong gia đình không cần đi mua. Qua những bức tranh, mơ ước của trẻ nhỏ về cuộc sống thường ngày xung quanh các em được thỏa sức thể hiện. Theo cô giáo Kim Thủy, những bức tranh đó cũng mang theo cả niềm tin vào chính các em - một thế hệ tương lai sống có trách nhiệm với môi trường, biết bảo vệ môi trường. Đã hơn 2 năm nay đồng hành cùng con thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê hội họa, chị Vũ Thị Mộng Mên, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Không có suy nghĩ áp đặt con theo đuổi những ngành học về mỹ thuật nhưng gia đình vẫn đầu tư cho con phát triển năng khiếu hội họa bởi qua những bức tranh, con được thể hiện cách nhìn của mình về cuộc sống như những bức tranh về mùa hè, con thường vẽ những đóa hoa rực rỡ, về cảnh đi học với đủ hình thù, bức tranh về mùa thu sẽ thấy con vẽ chiếc quạt mát, bố mẹ và con sum họp đoàn viên... Đó như một cách lưu giữ những kỷ niệm của tuổi thơ mà những bức tranh khi đã hoàn thành bố mẹ đều trang trọng treo trong căn nhà. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ cũng học được cách tận dụng những vật dụng bỏ đi để sáng chế ra những món đồ hữu ích và trang trí thật đẹp để chúng có thể sử dụng trong nhà như làm những tấm lót nổi bằng que kem, sử dụng giấy báo, que tre để làm đèn lồng, tận dụng những chiếc lá rụng để làm đèn hoa đăng...

Ươm mầm tài năng hội họa là vẽ nên trong thế giới tuổi thơ của trẻ nhỏ những sắc màu thú vị. Ở đó có những sáng chế diệu kỳ như của Thủy Linh, Thanh Mai và nhiều em nhỏ khác. Cuộc sống sẽ thật tươi đẹp khi luôn có ước mơ về những điều tử tế, không chỉ hữu ích cho bản thân mình mà còn tốt cho môi trường, cho tất cả mọi người. **TU ANH**

Khuyến học, khuyến tài ở Vũ Công

Phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Vũ Công (Kiến Xương) được quan tâm với nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực.

Gia đình chị Nguyễn Thị Đào, thôn Trà Vy Bắc nuôi ba con và rất coi trọng đạo học. Suốt mười mấy năm qua, mọi công việc trong gia đình đều dồn lên vai song chị Đào vẫn tận tâm theo đuổi dạy dỗ, làm đủ nghề để có tiền nuôi các con ăn học. Khó trăm bề nhưng bù lại các con chăm ngoan học giỏi, thường xuyên được nhận học bổng và các phần thưởng do công tác xuất sắc trong học tập. Đây chỉ là một trong hàng trăm gia đình hiếu học trên địa bàn xã được tuyên dương hàng năm. Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vũ Công cho biết: Với phương châm lấy khuyến học thôn làng làm nền tảng, khuyến học đồng họ là trung tâm, khuyến học gia đình là then chốt, đến nay toàn xã đã thành lập 8 chi hội, 14 đồng họ khuyến học với gần 2.000 hội viên, chiếm 25% dân số toàn xã. Để xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học xã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức hội và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như: Xuân khuyến học, tháng khuyến học, học tập suốt đời. Hàng năm, 100% trẻ trong độ tuổi mầm non được đến trường, duy trì 350 học sinh học cấp tiểu học và THCS, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 70% trở lên, số học sinh trúng tuyển THPT đạt 75% trở lên. Cùng với việc đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn, xã luôn chú trọng xây dựng đồng họ khuyến học, gia đình hiếu học. Tiêu biểu như các đồng họ: Nguyễn Phúc, Nguyễn Pháp, Nguyễn Công... Mỗi

đồng họ đều có sổ quỹ từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng để khen thưởng cho học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đến nay, quỹ khuyến học toàn xã đạt hơn 550 triệu đồng. 5 năm qua, Hội Khuyến học xã, các đồng họ, nhà trường đã khen thưởng trên 2.800 lượt học sinh có thành tích trong học tập. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên nuôi các con học đại học. Từ ý chí học tập của con em và sự phấn đấu của nhiều gia đình, đồng họ đã có nhiều con em làm ăn xa quê thành đạt và ủng hộ học tiến cho quỹ khuyến học để đồng viên, giúp đỡ thế hệ sau phấn đấu vươn lên. Ông Nguyễn Bá Tấn, Trưởng ban Khuyến học đồng họ Nguyễn Phúc cho biết: Là đồng họ có trên 500 gia đình, hàng năm chúng tôi duy trì tổ chức trao thưởng, động viên các cháu học sinh đạt danh hiệu từ tiên tiến trở lên tại từ đường của đồng họ vào dịp Quốc khánh 2/9. Bình quân mỗi năm đồng họ trao thưởng cho 90 cháu với trị giá khoảng 10 triệu đồng, từ đó tạo động lực cho các cháu ra sức học tập. Tuy hào khí mỗi năm đồng họ có từ 7 - 9 cháu đỗ đại học. Để xây dựng quỹ khuyến học, hàng năm vào dịp thanh minh, ban khuyến học đồng họ lại động viên con cháu làm ăn thành đạt xa quê về ủng hộ quỹ và hiện số quỹ đạt 120 triệu đồng. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Vũ Công còn lan tỏa vào cả thành đường, nhà chùa. Các nhà tu hành không chỉ chuyên tâm với việc đạo mà còn tích cực làm việc đời. Đại đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Thanh Phong chia sẻ: Thẩm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm tôi đều ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài của xã từ 3 - 5 triệu đồng để trao thưởng đồng viên học sinh trên địa bàn. Ngoài ra, mỗi khi địa phương có nhu cầu ủng hộ hiện vật cho các nhà trường tôi cũng sẵn sàng tham gia, góp phần nhỏ bé của mình vào phát triển sự nghiệp giáo dục. Từ sự nỗ lực của các chi hội khuyến học, mỗi gia đình, đồng họ trong cộng tác khuyến học, khuyến tài ở Vũ Công đã góp phần nâng cao đời sống, gắn kết giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương phát triển. **THU THUY**

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021



Danh sách ủng hộ quỹ khuyến học của đồng họ Nguyễn Phúc được đặt tại từ đường đồng họ.